

Số: 656 /BC-UBND

Vinh Hung, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

V/v giải quyết phản ánh từ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh về công tác tiêm chủng tại xã Vinh Hưng

UBND xã Vinh Hưng nhận được công văn số 4716/UBND-ĐTTM ngày 27/10/2021 của UBND Huyện về nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh với nội dung “Chen lấn nhau đi tiêm vắc xin, người thì đông, người thì sát nhau, ví dụ có người bị dịch thì sẽ như thế nào, ý kiến là cần phải logic khoa học chút trong việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho dân, tôi xin góp ý nên tổ chức tiêm chủng theo lượt để tránh tụ tập. Ảnh chụp vào ngày 24/10/2021 tại trường tiểu học Vinh Hưng I, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Kính gửi cơ quan chức năng có hướng tổ chức tiêm chủng phù hợp hơn”

Về nội dung phản ánh này, UBND xã Vinh Hưng xin báo cáo như sau:

Ngày 21/10/2021, UBND xã Vinh Hưng nhận được Kế hoạch 1980/KH-TTYT ngày 22/10/2021 của Trung tâm y tế huyện Phú Lộc về việc tiêm vaccin covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi đến 59 tuổi đối với 2947 liều.

Nhận được Kế hoạch trên, trạm y tế xã đã tham mưu địa điểm tiêm tổng số 6 bàn, trong đó 3 bàn khám, 3 bàn tiêm. UBND xã đã khẩn trương họp phân công, phân bổ số lượng vaccin và thời gian tiêm phòng cho các thôn trên địa bàn xã. Để các thôn thông báo cho đối tượng nằm trong độ tuổi đi tiêm vaccin đúng theo khung thời gian và địa điểm tiêm. Đồng thời UBND xã đã giao nhiệm vụ cho ban ngành đoàn thể, các lực lượng công an, xã đội, tổ dân phòng, giáo viên cùng tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng.

Ngày 23/10/2021, đơn vị đã tiêm cho địa bàn thôn Diêm Trường 1, Diêm Trường 2 và thôn Lương Viện. Ngày 24/10/2021, triển khai công tác tiêm phòng tại Trường TH Vinh Hưng 1 cho các thôn còn lại gồm thôn Phụng Chánh 1, Phụng

Chánh 2 và thôn Trung Hưng. Buổi sáng, bố trí tiêm cho thôn Trung Hưng và thôn Phụng Chánh 2, buổi chiều tiêm cho dân thôn Phụng Chánh 1. Mặc dù đã bố trí địa điểm rộng rãi, quy trình chặt chẽ nhưng do đối tượng đi tiêm lớn và do thời tiết mưa kéo dài nên có sự dồn ứ trong một số thời gian nhất định.

Qua việc triển khai tiêm phòng vaccin cho toàn dân trong ngày 24/10/2021 UBND xã – BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của xã đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Trong các đợt tiêm phòng sau sẽ làm tốt công tác tiêm phòng, thực tốt quy định 5K, có giấy mời đối tượng tiêm theo số thứ tự, phân đối tượng ra nhiều ngày, phân công cụ thể cho từng thành viên và phát phiếu đăng ký tiêm phòng để người dân ghi thông tin vào phiếu trước khi đến điểm tiêm. Đồng chí trưởng thôn thông báo cho người dân đi tiêm đúng theo khung giờ đã được thông báo và thu phiếu tiêm, giao cho đồng chí trưởng thôn thu phiếu gọi tên từng người vào khám sàng lọc và tiêm phòng.

Trên đây là báo cáo về nội dung được phản ánh. UBND xã ghi nhận tiếp thu và đã rút kinh nghiệm cho những đợt tiêm phòng sau./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Sự